

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธานที่ประชุม นายสีไพร ชุ่มเพ็ญ

ผู้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๒ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๑. นายสีไพร ชุ่มเพ็ญ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม และขอแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ ทองเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม และเปิดการประชุม ในครั้งนี้

๒. นายสีไพร ชุ่มเพ็ญ แจ้งข้อราชการ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID ๑๙) ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างมาก จึงขอแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับคณะครูทุกท่านได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง และนักเรียนทุกคนมีความพร้อมในการเรียน ทุกคน โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้วางมาตรการแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้ในรูปแบบ Online Onside google meet google classroom รวมถึงรูปแบบให้นักเรียนมารับใบความรู้ ใบงาน ไปศึกษา ถือว่าเป็นแนวทางที่สามารถจะแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในห้วงนี้ได้ และทางโรงเรียนก็จะจัดการเรียนการสอนโดยประเมินสถานการณ์ เฝ้าระวัง ทุกระยะที่ได้จัดการเรียนการสอน

๓. นายไพโรจน์ ทองเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม แนวทางการปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้โรงเรียนทุกแห่งของรัฐบาลและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ กลุ่มงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน จำนวน ๔ กลุ่มงานได้จัดทำการนำเสนอในรูปแบบ โปรแกรม Power Point ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้รับชม

๔. การรายงานผลการตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมการเรียนเรียนของโรงเรียน จากหน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทุกขั้นตอน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

- มติที่ประชุมรับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นางรุจิรา ทาสวรรณ) ผู้บันทึกการประชุม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ



(นายไพโรจน์ ทองเพ็ง) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยา



(นายสีไพร ชุ่มเพ็ญ) ผู้รับรองรายงานการประชุม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองราดวิทยา